



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “เกิดอะไร? กับภาษาไทยในสื่อ” วิทยากรโดย อี แทนคุณ จิตต์อิสระ



เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เกิดอะไร? กับภาษาไทยในสื่อ” ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปรีชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.สกล เกิดผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก **อี แทนคุณ จิตต์อิสระ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และพิธีกรชื่อดัง)** เป็นวิทยากร โดยได้ฝากข้อคิดแก่นักศึกษาว่า “เราคนไทยทุกคนโปรดจงภาคภูมิใจที่เรามีภาษาของตนเอง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน จึงต้องอนุรักษ์ภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ตลอดไป หากแต่ปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยสื่อสารกันในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต ยังพบว่ามีปัญหาในการใช้อยู่มาก เราจึงต้องใช้ภาษาไทยด้วยความมีสติ รอบคอบ และใส่ใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาจำนวนมาก โดยในช่วงทำวิทยากร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน จึงเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อบอุ่น และสนุกสนาน ทั้งนี้โครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาสัมมนาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักภาษาไทย เพื่อให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

ขอเชิญ [เลี้ยง]เพลพระ.. วันนี้ (๑๑ ก.ย.) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ อาคาร๑ ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างกุศลผลบุญ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะครุศาสตร์ มรพส. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑, ๒, ๓ และสุโขทัย เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑, ๒, ๓ และสุโขทัย เขต ๑ ได้มีความร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการสะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มตามโครงการในระยะที่ ๓ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี เป็นประธาน** พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑, ๒, ๓ และสุโขทัยเขต ๑ โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จะมีการนำเสนอและจัดแสดงผลงานจากการดำเนินโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยงที่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๔๒๐ คน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของการรู้หนังสือ การคิดเหตุผล และความสามารถเชิงตัวเลขแก่เด็กนักเรียนของตน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ ในวันที่ **๑๔ กันยายน ๒๕๕๖** เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว



แนะนำน้อง.. จองรายวิชา

กองบริการการศึกษา มรพส. จะจัดกิจกรรม "แนะนำน้อง จองรายวิชา" ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๖ ทุกคน ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา

ใหม่ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน จองรายวิชาเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ รายวิชาที่เปิดสอน แผนการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การพัฒนาการเป็นนักศึกษา ตลอดจนการขอสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาใหม่จะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในชีวิตรการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย **ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๖ ทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ** ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม) เรียบร้อยไปแล้วนั้น จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการผู้แทนคณาจารย์	ได้แก่	อาจารย์ ดร.ปณิชกา จีรพรชัย	อาจารย์วัชรกร ใจตรง
กรรมการผู้แทนข้าราชการ	ได้แก่	นายลูกขัว อินทร์คล้าย	นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก
		นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพโร	นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร
		และ นางสาวสินี ยิ้มนวม	

ข่าวสารศรีพิบูลฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มา ณ โอกาสนี้ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการชุดใหม่ทุกท่าน ประชุมนัดแรกพร้อมกันในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารที่ปวิษณู